

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๔๑๖.๔/ว ๑๗๒๖



กรมการพัฒนาชุมชน

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี

ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. ๑๐๒๑๐

๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิคนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๔) และประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการชั่วคราว พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ ๓)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างอิง ๑. หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด มท ๐๔๑๖.๔/ว ๒๖๖๒ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๒. หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด มท ๐๔๑๖.๔/ว ๒๙๐ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. สำเนาประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิคนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๔) จำนวน ๑ ชุด
 ๒. แบบแสดงความประสงค์ขอลดอัตราดอกเบี้ยผิคนัด จำนวน ๑ ชุด
 ๓. แบบสรุปข้อมูลการแสดงความประสงค์ขอลดอัตราดอกเบี้ยผิคนัด จำนวน ๑ ชุด
 ๔. สำเนาประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการชั่วคราว พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ ๓) จำนวน ๑ ชุด
 ๕. แบบข้อตกลงแนบท้ายสัญญากู้ยืมเงิน จำนวน ๑ ชุด
 ๖. แนวทางการดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการชั่วคราว พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (ฉบับที่ ๓) จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างอิง ๑ และ ๒ กรมการพัฒนาชุมชนได้แจ้งประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิคนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๓) และประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการชั่วคราว พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ ๒) ซึ่งระยะเวลาในการแสดงตนของลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อรับสิทธิตามประกาศทั้ง ๒ ฉบับ ได้สิ้นสุดลงแล้ว แต่เนื่องจากระยะเวลาที่ประกาศทั้ง ๒ ฉบับมีผลใช้บังคับ อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไม่สามารถเดินทางมาใช้สิทธิภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ตามประกาศดังกล่าวได้

/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้พิจารณาในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ออกประกาศ เพื่อลดความเดือดร้อนของลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติมจำนวน ๒ ฉบับ ดังนี้

๑. ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๔) โดยให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

๑.๑. ลูกหนี้รายเดิมที่ผิดนัดชำระหนี้และยังไม่เคยใช้สิทธิตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. ๒๕๖๓ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ จะต้องมายื่นเรื่องแสดงความประสงค์ตามแบบแสดงความประสงค์ขอลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัด เพื่อขอใช้สิทธิในการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัด ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอที่สมาชิกได้ยื่นขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

๑.๒ ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้เพื่อชำระหนี้เป็นรายงวด แล้วรวบรวมเอกสารหลักฐานการปรับโครงสร้างหนี้ส่งจังหวัดภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ลูกหนี้มายื่นแบบแสดงความประสงค์ และเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเพื่อทราบ

๑.๓ ให้จังหวัดในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด รวบรวมเอกสารและสรุปข้อมูลลูกหนี้ที่มาแสดงความประสงค์ตามแบบสรุปข้อมูลการแสดงความประสงค์ขอลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัด ส่งมายังกรมการพัฒนาชุมชน ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารและเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดเพื่อทราบ

๑.๔ ให้สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นรายกรณี หรือรายจังหวัด

๑.๕ เมื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบลูกหนี้จะได้รับสิทธิลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดเหลือในอัตราร้อยละ ๑ ต่อปี ในระยะ ๓ เดือนแรก และหากลูกหนี้มีวินัยทางการเงินชำระหนี้ตรงตามที่กำหนด ในเดือนที่ ๔ เป็นต้นไปลูกหนี้จะได้รับสิทธิลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดเหลือในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ต่อปี

๑.๖ เมื่อจังหวัดในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ได้รับแจ้งผลการพิจารณาแล้ว ให้บันทึกในโปรแกรมจัดการทะเบียนลูกหนี้ (SARA) ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา

๑.๗ กรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดที่มาแสดงตนและปรับโครงสร้างหนี้เพื่อชำระหนี้แล้ว ภายหลังยังผิดนัดชำระหนี้อีก ลูกหนี้จะต้องเสียอัตราดอกเบี้ยผิดนัดตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

๒. ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการชั่วคราวพักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ ๓) ให้มีผลใช้บังคับสามสิบวัน นับแต่วันที่ออกประกาศ โดยเป็นสมาชิกลูกหนี้ที่ยังไม่เคยใช้สิทธิพักชำระหนี้ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการชั่วคราว พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ /ซึ่งมีหนี้...

ซึ่งมีหนี้หรือหนี้ค้างชำระที่ถึงกำหนดชำระในห้างตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยให้สมาชิกลูกหนี้ยื่นเรื่อง ณ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ที่สมาชิกได้ยื่นขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศ และให้สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ จัดทำเอกสารข้อตกลงแนบท้ายสัญญากู้ยืมเงินตามแบบข้อตกลงแนบท้ายสัญญากู้ยืมเงิน เพื่อให้สมาชิกลูกหนี้กรอกรายละเอียดในเอกสารภายในวันที่มาแสดงความประสงค์ขอพักชำระหนี้ และให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตามประกาศฯ

กรมการพัฒนาชุมชน จึงขอแจ้งประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๔) และประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการชั่วคราว พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ ๓) มาเพื่อให้จังหวัดได้มอบหมายสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทราบและอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกลูกหนี้ผู้มาใช้สิทธิ ปราบปรามรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

กลุ่มกฎหมาย สกส.

โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๓๐๕๖

โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๗๔๘๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moio๔๐๐@saraban.mail.go.th

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้

ภายในปี ๒๕๖๕



Change for Good



ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัด
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๔)

ตามที่มีประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัด กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. ๒๕๖๓ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ แต่เนื่องจากขณะนั้นอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ลูกหนี้รายเดิมผิดนัดชำระหนี้ไม่สามารถมาใช้สิทธิภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามประกาศดังกล่าวได้ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงมีมติเห็นชอบให้ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีว่าด้วยการบริหาร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๙ (๑) (๔) และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน พัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงออกประกาศดังต่อไปนี้

๑. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๔)”

๒. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันประกาศเป็นต้นไป

๓. ลูกหนี้รายเดิมที่ผิดนัดชำระหนี้และยังไม่เคยใช้สิทธิตามประกาศคณะกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตรา ดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. ๒๕๖๓ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ จะต้องมายื่นเรื่องเพื่อแสดงความประสงค์ขอใช้สิทธิในการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตรา ดอกเบี้ยผิดนัด ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอที่สมาชิกได้ยื่นขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมจากกองทุนพัฒนา บทบาทสตรี/สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร

๔. ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ/สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุน พัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้เพื่อชำระหนี้เป็นรายงวด แล้วให้สำนักงาน พัฒนาชุมชนอำเภอรวบรวมเอกสารส่งจังหวัด ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ลูกหนี้มายื่นแบบแสดงความประสงค์ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ เพื่อทราบ

๕. ให้จังหวัดในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด/สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร รวบรวมเอกสาร ส่งมายังกรมการพัฒนาชุมชน ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับเอกสาร และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด/คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานครเพื่อทราบ

๖. ให้สำนักงาน...

๖. ให้สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นรายกรณี หรือรายจังหวัด

๗. เมื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ลูกหนี้จะได้รับสิทธิลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดเหลือในอัตราร้อยละ ๑ ต่อปี ในระยะ ๓ เดือนแรก และหากลูกหนี้นี้มีวินัยทางการเงินชำระหนี้ตรงตามที่กำหนด ในเดือนที่ ๔ เป็นต้นไปลูกหนี้จะได้รับสิทธิลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดเหลือในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ต่อปี

๘. เมื่อจังหวัดในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด/สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร ได้รับแจ้งผลการพิจารณาแล้ว ให้บันทึกในโปรแกรมจัดการทะเบียนลูกหนี้ (SARA) ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ ได้รับแจ้งผลการพิจารณา

๙. กรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดที่มาแสดงตนและปรับโครงสร้างหนี้เพื่อชำระหนี้แล้ว ภายหลังจากยังผิดนัดชำระหนี้อีก ลูกหนี้จะต้องเสียอัตราดอกเบี้ยผิดนัดตามอัตราที่กฎหมายกำหนด นอกนั้นให้เป็นไปตามประกาศเดิมทุกประการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

ประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี



ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เรื่อง มาตรการชั่วคราว : พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ ๓)

ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้มีประกาศ เรื่อง มาตรการชั่วคราว : พักชำระหนี้ ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยกำหนดพักชำระหนี้ ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทบุคคลธรรมดาที่มีหนี้หรือหนี้ค้างชำระที่ถึงกำหนดชำระใน ห้วงตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยไม่คิดดอกเบี้ย ในระหว่างการพักชำระหนี้ ทั้งดอกเบี้ยตามสัญญา ดอกเบี้ยผิดนัด และเบี้ยปรับ นั้น ปัจจุบันพบว่าได้มีการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นรอบที่สามและส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม การประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนโดยทั่วไป ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทา ความเดือดร้อนของสมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน จึงเห็นสมควรประกาศ มาตรการพักชำระหนี้เพิ่มเติม

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีว่าด้วยการบริหาร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔ ข้อ ๙ (๑) และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา บทบาทสตรี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงออกประกาศดังต่อไปนี้

๑. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการ ชั่วคราว : พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ ๓)”

๒. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป และมีระยะเวลาใช้บังคับสามสิบวัน

๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ

(๑) เป็นสมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทบุคคลธรรมดา ที่กู้ยืมเงิน ประเภทเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อประกอบอาชีพ

(๒) เป็นสมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ยังมีได้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการว่าต่าง และที่ไม่อยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเกี่ยวกับเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในชั้นศาลและหนี้ที่ศาล มีคำพิพากษาแล้ว

๔. เงื่อนไขการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ

เป็นสมาชิกลูกหนี้ที่ยังไม่เคยใช้สิทธิพักชำระหนี้ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุน พัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการชั่วคราว : พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรณีการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมีหนี้หรือ หนี้ค้างชำระที่ถึงกำหนดชำระในห้วงตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และมาแสดง ความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือภายในกำหนดเวลาตามข้อ ๕ (๒)

/๕.หลักเกณฑ์...

๕. หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ

(๑) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจะพิจารณาดำเนินการพักชำระหนี้ให้เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน

(๒) สมาชิกลูกหนี้ที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือตามประกาศนี้ ให้ยื่นเรื่อง ณ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอที่สมาชิกได้ยื่นขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี/สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศ

(๓) ในระหว่างที่ลูกหนี้ได้รับอนุมัติให้พักชำระหนี้ ลูกหนี้จะได้รับสิทธิพักชำระหนี้ทั้งเงินต้น ดอกเบี้ยตามสัญญา ดอกเบี้ยผิดนัด และเบี้ยปรับ (ถ้ามี) ทั้งงวดที่ค้างชำระก่อนหน้า และงวดที่อยู่ระหว่างการพักชำระหนี้จนกว่าจะครบระยะเวลาการพักชำระหนี้ โดยระยะเวลาการพักชำระหนี้จะไม่ถูกนับรวมเข้ากับระยะเวลาการชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการพักชำระหนี้แล้ว ลูกหนี้มีหน้าที่จะต้องชำระหนี้ตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินทุกประการ

(๔) การพักชำระหนี้ตามประกาศนี้ไม่ตัดสิทธิสมาชิกลูกหนี้ในการชำระหนี้คืนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในระหว่างการพักชำระหนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

ประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

แนวทางการดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เรื่อง มาตรการชั่วคราว : พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรณีการแพร่ระบาดของ
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ ๓)

.....

๑. เป็นสมาชิกลูกหนี้ที่ยังไม่เคยใช้สิทธิพักชำระหนี้ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการชั่วคราว : พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมีหนี้หรือหนี้ค้างชำระที่ถึงกำหนดชำระในห้วงตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ/สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร ที่สมาชิกได้ยื่นขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศ

๒. ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ดังนี้

(๑) ให้สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ จัดทำเอกสารข้อตกลงแนบท้ายสัญญากู้ยืมเงิน เพื่อให้สมาชิกลูกหนี้กรอกรายละเอียดในเอกสารภายในวันที่มาแสดงความประสงค์ขอพักชำระหนี้ จำนวน ๓ ชุด (สำหรับสมาชิกลูกหนี้ ๑ ชุด สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ๑ ชุด และสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ๑ ชุด)

ให้สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร จัดทำเอกสารข้อตกลงแนบท้ายสัญญากู้ยืมเงิน จำนวน ๒ ชุด (สำหรับสมาชิกลูกหนี้ ๑ ชุด และสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร ๑ ชุด)

(๒) ให้สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ/สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร ตรวจสอบคุณสมบัติและเงื่อนไขของสมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามประกาศนี้ พร้อมพิจารณาการพักชำระหนี้ของสมาชิกลูกหนี้ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องและเอกสารครบถ้วน

(๓) การลงนามรับรอง สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ให้พัฒนาการอำเภอในฐานะเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ลงนามรับรองในเอกสารข้อตกลงแนบท้ายสัญญา โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร ให้ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร ลงนามรับรองในเอกสารข้อตกลงแนบท้ายสัญญา โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง

(๔) ให้สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ รายงานและรวบรวมเอกสารข้อตกลงแนบท้ายสัญญา ส่งให้สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด บันทึกข้อมูลในโปรแกรมทะเบียนลูกหนี้ (SARA) ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับเอกสาร และให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดรายงานผลการดำเนินงานให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบ

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร บันทึกข้อมูลในโปรแกรมทะเบียนลูกหนี้ (SARA) ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน และรายงานผลการดำเนินงานให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบ

๓. สมาชิกลูกหนี้ที่มาดำเนินการพักชำระหนี้ จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนา

๔. ให้ผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) ลงลายมือชื่อในเอกสารข้อตกลงแนบท้ายสัญญาคุ้มเงินให้ครบถ้วน

๕. กรณีสมาชิกลูกหนี้รายใดไม่สามารถมาติดต่อดำเนินการได้ด้วยตนเอง สามารถทำการมอบอำนาจ ให้สมาชิกในกลุ่มดำเนินการแทน ทั้งนี้ ให้ทำเป็นหนังสือมอบอำนาจ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจโดยรับรองสำเนา



แบบแสดงความประสงค์ขอลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัด
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร/จังหวัด.....

ทำที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

เรื่อง ขอลดดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เรียน คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี.....

ข้าพเจ้า ๑. นาง/นางสาว..... อายุ..... ปี
บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่..... โทรศัพท์.....
บ้านเลขที่..... หมู่..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....

๒. นาง/นางสาว..... อายุ..... ปี
บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่..... โทรศัพท์.....
บ้านเลขที่..... หมู่..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....

๓. นาง/นางสาว..... อายุ..... ปี
บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่..... โทรศัพท์.....
บ้านเลขที่..... หมู่..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....

๔. นาง/นางสาว..... อายุ..... ปี
บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่..... โทรศัพท์.....
บ้านเลขที่..... หมู่..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....

๕. นาง/นางสาว..... อายุ..... ปี
บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่..... โทรศัพท์.....
บ้านเลขที่..... หมู่..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....

มีความประสงค์ขอลดดอกเบี้ยผิดนัดที่เกิดขึ้น ตามสัญญากู้ยืมเงินเลขที่.....
วันที่..... ซึ่งข้าพเจ้ากับพวกเป็นลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
จังหวัด..... ตามโครงการ.....

เป็นเงิน..... บาท (.....) เนื่องจากมีภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใน
ครัวเรือนอันเกิดจากดอกเบี้ยเงินกู้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยขอลดดอกเบี้ยผิดนัด ดังนี้

๑. เป็นลูกหนี้ผิดนัดและมาลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิที่สำนักงานพัฒนาชุมชน
อำเภอ..... จังหวัด..... วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

(ลูกหนี้ลงชื่อกำกับหน้าแรกด้วย)

๒. มีความประสงค์ขอรับการลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดตามอัตราที่กฎหมายกำหนด เหลือร้อยละ ๑ ต่อปี ในระยะ ๓ เดือนแรก และหากลูกหนี้มีวินัยทางการเงินชำระหนี้ตรงตามที่กำหนด ในเดือนที่ ๔ เป็นต้นไป ลูกหนี้จะได้รับสิทธิลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดเหลือในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ต่อปี

๓. เมื่อขอรับสิทธิลดดอกเบี้ยผิดนัดแล้วยังผิดนัดอีก ลูกหนี้จะต้องเสียดอกเบี้ยผิดนัดตามอัตรา ที่กฎหมายกำหนด

ลงชื่อ.....สมาชิกลูกหนี้
(.....)

ลงชื่อ.....สมาชิกลูกหนี้
(.....)

ลงชื่อ.....สมาชิกลูกหนี้
(.....)

ลงชื่อ.....สมาชิกลูกหนี้
(.....)

ลงชื่อ.....สมาชิกลูกหนี้
(.....)

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่อง
(.....)

หมายเหตุ : ๑. ให้สมาชิกลูกหนี้ลงลายมือชื่อในช่องลงลายมือชื่อทุกหน้า

๒. ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิกลูกหนี้ทุกคน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเอง แบนท้ายหนังสือฉบับนี้

ข้อตกลงแนบท้าย

สัญญากู้ยืมเงิน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เรื่อง มาตรการชั่วคราว : พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ ๓)

สัญญากู้ยืมเงินเลขที่.....

ลงวันที่.....

ทำที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้อ ๑ ข้าพเจ้า (ระบุชื่อ - สกุล)..... พร้อมด้วย

๒. ๓.

๔. ๕.

สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้กู้ยืมเงินไปดำเนินการตามโครงการ.....
ซึ่งมีหนี้หรือหนี้ค้างชำระที่ถึงกำหนดชำระ ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
มีความประสงค์ขอพักชำระหนี้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และพร้อมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีอย่างเคร่งครัด

ข้อ ๒ ข้าพเจ้ามีหนี้กับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตามสัญญากู้ยืมเงินเลขที่
ลงวันที่ ได้รับการสนับสนุนเงินกู้ยืมจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน บาท
ประกอบด้วยต้นเงิน บาท ดอกเบี้ยตามสัญญา บาท รวมทั้งสิ้น บาท
กำหนดระยะเวลาชำระคืน จำนวน งวด ให้เสร็จภายในวันที่

ปัจจุบันมีหนี้คงเหลือ เป็นต้นเงิน บาท ดอกเบี้ยตามสัญญา บาท
ดอกเบี้ยผิดนัด บาท และเบี้ยปรับ บาท (ถ้ามี) รวมทั้งสิ้น บาท

ข้าพเจ้าขอพักชำระหนี้ ตั้งแต่วันที่ ซึ่งครบกำหนดชำระภายในวันที่

ข้อ ๓ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการพักชำระหนี้ ข้าพเจ้ายินยอมชำระหนี้ตามสัญญา โดยถือกำหนด
ระยะเวลาตามตารางแนบท้ายนี้ ทุกประการ

ข้อ ๔ ผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) ทุกคนตามสัญญากู้ยืมเงินในข้อ ๒ ตกลงยินยอมปฏิบัติ
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการชั่วคราว : พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ ๓) ของกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี และจะไม่นำเหตุดังกล่าวมายกขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในเรื่องการผ่อนระยะเวลา
พักชำระหนี้ เพื่อจะไม่ต้องรับผิดชอบตามสัญญากู้ยืมเงิน

/ผู้กู้ ผู้กู้ร่วม...

(ผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) ลงลายมือชื่อกำกับหน้าแรกด้วย)

ผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) ทุกคน ตามสัญญากู้ยืมเงินตามข้อ ๒ ได้อ่านและเข้าใจ ข้อตกลงแนบท้ายสัญญาฉบับนี้โดยละเอียดครบถ้วนและเข้าใจถูกต้องตรงกันทุกประการแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็น หลักฐานจำนวน ๓ ชุด เก็บไว้ที่ลูกหนี้ ๑ ชุด สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตาม การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ๑ ชุด และสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา บทบาทสตรีระดับจังหวัด ๑ ชุด ในส่วนของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรุงเทพมหานคร ทำข้อตกลงแนบท้ายสัญญา จำนวน ๒ ชุด เก็บไว้ที่ลูกหนี้ ๑ ชุด และสำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร ๑ ชุด พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งได้รับรองสำเนาของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) ทุกคน มาพร้อมนี้

ลงชื่อ.....ผู้กู้
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้กู้ร่วมหรือผู้ค้ำประกัน
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้กู้ร่วมหรือผู้ค้ำประกัน
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้กู้ร่วมหรือผู้ค้ำประกัน
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้กู้ร่วมหรือผู้ค้ำประกัน
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับเรื่อง
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง
(.....)

หมายเหตุ : ๑. ให้ผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) ลงลายมือชื่อในช่องลงลายมือชื่อของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) แต่ละคนทุกหน้า

๒. เมื่อได้ลงลายมือชื่อในข้อตกลงแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ร่วม และผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) ทุกคนที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเองแล้วนำส่งให้ผู้รับเรื่องเพื่อตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง ของข้อตกลงแนบท้ายสัญญาฉบับนี้

๓. ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอ/สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับเรื่องและตรวจสอบ ข้อมูลความถูกต้องของข้อตกลงแนบท้ายสัญญา

๔. ให้พัฒนาการอำเภอ/ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรอง และติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ/เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรุงเทพมหานคร ลงนามรับรองในเอกสารข้อตกลงแนบท้ายสัญญา